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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  2  ประจำปี  2565 

วันพฤหัสบดี   ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายอดิศร  หล่อจิต ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไชยยศ บ้านกล้วย ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นายไพฑูร บัวทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นางนุช เอ่ียมเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายศักดา สิลาบังอร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
9. นายอำนาจ โคกแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นายสุชาติ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายรณฤทธิ์    อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. นางพนม  สุขเผือก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นายกันยา หมู่ม่วง ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายปัญญา สุขังพงษ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายบุญชู ศรีทับทิม ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายอภิวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นายบรรเจิด ตั้งใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

นายไชยยศ บ้านกล้วย 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนประธานสภา บัดนี้เวลา  10.00 น.สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
มาประชุม 11 ท่าน  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ขอแจ้งเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2566 ที่
ผมได้นำปรึกษาหารือต่อสมาชิกสภา เมื่อการประชุมสภาครั้งที่แล้ว เมื่ อวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ผมขอเปลี่ยนแปลงโดยผมจะขอนำเรื่องการกำหนด
สมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2566 อีกครั้งในการประชุมสภาสมัยแรก ใน
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

ที่ประชุม รับทราบ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ต่อไประเบียบวาระ ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
     ไม่มี 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2  ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรี นำเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาล ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

นายอุดร เพ็งอร่าม 
นายกเทศมนตรี 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 2 ขออนุญาต
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเสนอต่อสภาแทนผู้บริหารครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

อนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเสนอต่อสภา เชิญครับ 

นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 ครั้งที่  2  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตร 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2565   ซึ่ง
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
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2566 -2570 เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2564  
เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้  สามารถ
แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่น  พ.ศ. 2566 -2570 ครั้งที่  2   มี
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้าที่  11 ลำดับที่ 3 

ชื่อโครงการ 

        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย 

เป้าหมาย 

     -   ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่หินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร พร้อมบด
อัดแน่นตามแบบรูปและรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2566  จำนวนเงิน 475,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2567  จำนวนเงิน 475,000.- บาท 
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ข้อความใหม่ 

ชื่อโครงการ 

      โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย 

เป้าหมาย 

      -    ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 7,420 ตารางเมตร พร้อมปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2566  จำนวนเงิน 475,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2567  จำนวนเงิน 475,000.- บาท 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
หน้าที่  13 ลำดับที่ 5 

ชื่อโครงการ 

        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเปล่งรัง–หนองปลวก หมู่ที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย 

เป้าหมาย 

      -   ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเปล่งรัง-หนองปลวก หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร 
พร้อมบดอัดแน่นตามแบบรูปและรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
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ขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2566  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2567  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2568  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

ข้อความใหม่ 

ชื่อโครงการ 

      โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายเปล่งรัง–หนองปลวก หมู่ที่ 2
วัตถปุระสงค ์

- เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย 

เป้าหมาย 

      -    ขนาดถนนกว้าง 6.00เมตร ยาว 1,262 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนที่ลูกรัง ไม่น้อยกว่า 7,572 ตารางเมตร พร้อมปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบคัดลอกและดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2566  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2567  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

- งบประมาณปี พ.ศ. 2568  จำนวนเงิน 470,000.- บาท 

         การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่  2  มีจำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 2 โครงการ ขอนำเรียนเพ่ือ
สภาโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 จำนวน  2 โครงการดังที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนมา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการ
ก่อสร้างถนน 2  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเปล่งรัง-หนองปลวก หมู่ที่ 2 
    เชิญท่านนายกเทศมนตรีนำเสนอรายละเอียดเพ่ือให้สภารับทราบทีละ
โครงการ เชิญครับ 

นายอุดร เพ็งอร่าม 
นายกเทศมนตรี 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนทั้ง 2 โครงการขออนุญาตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
เป็นผู้นำเสนอต่อสภาแทนผู้บริหารครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

เชิญผู้อำนวยการกองช่างนำเสนอรายละเอียดต่อสภา เชิญครับ 

นายบรรเจิด  ตั้งใจ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ด้วยผู้บริหารมีนโยบายเร่งด่วนจึงมอบหมายให้
กองช่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ดำเนินการนำนโยบายของผู้บริหาร
เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการ เพ่ือให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินการและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และเนื่องจากผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นควรเพ่ิมพ้ืนที่
การจราจรให้ถนนมีความยาวเพ่ิมมากขึ้นโดยเปลี่ยนเป็นการใช้ลูกรังในการ
ดำเนินการและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งการใช้งานของหินคลุกและลูกรังมี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน และลูกรังมีราคาถูกกว่าเป็นความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณและรองรับการสัญจรไป-มาของประชาชนในพ้ืนที่ได้ยาวขึ้น ซึ่งมี
โครงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงทั้งสิ้น 2 โครงการ ขออนุญาตนำเสนอ
เพ่ือการพิจารณาทีละโครงการดังนี้ 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
โครงการที่  1 
ข้อความเดิม 
        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
550 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร 
พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบรูปและรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 475,000.- บาท  
ข้อความใหม่ (เปลี่ยนแปลง) 
       โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
ขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,120 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 7,420  ตารางเมตร พร้อม
ปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบคัดลอกและดัดแปลง
จากแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว



๗ 

 

กำหนด เป็นเงิน 475,000.- บาท   ขอนำเรียนเพ่ือสภาโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

จากรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำเสนอต่อที่ประชุม ท่านใดมีข้อสงสัย
ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายอุดร เพ็งอร่าม 
นายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ จากรายละเอียดที่กองช่างได้นำเสนอเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ผมขอขยายความเพ่ิมเติม ผมได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่และ
ได้หารือกับท่านประธานสภา ท่านปลัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เพ่ือประโยชน์
สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ เราจะได้พ้ืนที่ถนนที่ยาวขึ้นกว่าเดิม แต่
งบประมาณเท่าเดิม ซึ่งหินคลุกกับลูกรัง ผมมองว่าลูกรังจะมีสภาพคงทนกว่าหิน
คลุก ขอเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายศักดา สิลาบังอร 
สมาชิกสภา 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมนายศักดา สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 
ตามที่ผมได้ดูรายละเอียดในโครงการนี้แล้ว ซึ่งจากเดิมเป็นโครงการหินคลุก 
พร้อมบดอัด แต่ผมมองว่างบประมาณที่ ใช้ เท่ าเดิม และเหตุผลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคือเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้พ้ืนที่ เพราะว่าในโครงการเดิมที่จะ
ทำเป็นถนนระยะที่สั้น แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามรายละเอียดที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นำเสนอเพ่ิมเติม มันเป็นพ้ืนที่ใหม่ เพราะฉะนั้นผมมองว่า
เห็นสมควรแล้วที่จะใช้ลูกรัง และเพ่ิมพ้ืนที่ เนื้อที่ในการทำโครงการ ในส่วนตัว
ผมเอง ผมเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงในครั้ งนี้  ขอบคุณท่ าน
ประธานสภาครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภาชี้แจง
ระเบียบฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา เชิญครับ 

นายไชยยศ บ้านกล้วย 
เลขานุการสภา 

ขออนุญาตท่ านประธานสภาและที่ ประชุมครับ  ขอชี้ แจงระเบียบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำ
เรียนเพ่ือสภาโปรดพิจารณาครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ตามท่ี ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่างๆแล้ว สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยที่
จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
นายเพ็ชร์ บุญรอด 

ประธานสภา 
ที่ประชุมไม่มีการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอมติการอนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
 



๘ 

 

ข้อความเดิม 
        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
550 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,925 ตารางเมตร 
พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบรูปและรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 475,000.- บาท  
ข้อความใหม่ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
       โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
ขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,120 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 7,420  ตารางเมตร พร้อม
ปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบคัดลอกและดัดแปลง
จากแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชลบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กำหนด เป็นเงิน 475,000.- บาท   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายดอนไอ้จอก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว 
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติ  10   ท่าน  ไม่อนุมัติ  0  ท่าน  งด
ออกเสียง  1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณฯ  โครงการที่  2 ครับ 

นายบรรเจิด  ตั้งใจ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โครงการที่  2 
ข้อความเดิม 
        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเปล่งรัง - หนองปลวก  หมู่ที่  
2  ขนาดถนนกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบรูป
และรายละเอียดของเทศบาลฯกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  
470,000.-บาท   
  ข้อความใหม่ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
         โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองปลวก -เปล่งรัง หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 7,572 ตารางเมตร 
พร้อมปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบคัดลอกและ
ดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 470,000.- บาท ขอนำเรียนเพ่ือสภาโปรดพิจารณา 
ขอบคุณครับ 
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นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

เชิญเลขาฯอธิบายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา เชิญ
ครับ 

นายไชยยศ บ้านกล้วย 
เลขานุการสภา 

พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนเพ่ือสภาโปรดพิจารณา
ครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ที่ประชุมท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเพ็ชร์ บุญรอด 

ประธานสภา 
ที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ข้อความเดิม 
        โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเปล่งรัง - หนองปลวก  หมู่ที่  
2  ขนาดถนนกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  360  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,160  ตารางเมตร  พร้อมบดอัดแน่น ตามแบบรูป
และรายละเอียดของเทศบาลฯกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  เป็นเงิน  
470,000.-บาท   
  ข้อความใหม่ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
         โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองปลวก -เปล่งรัง หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 7,572 ตารางเมตร 
พร้อมปาดเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบคัดลอกและ
ดัดแปลงจากแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 470,000.- บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยก
มือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ใน
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองปลวก-เปล่งรัง หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อนุมัติ  10   ท่าน  ไม่อนุมัติ  0  
ท่าน งดออกเสียง  1 ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด) 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือเชิญครับ 

นายศักดา สิลาบังอร 
สมาชิกสภา 

ขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพราะว่าการประชุม
เกี่ยวกับงานวันเด็ก ผมไม่สบายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงไม่ทราบว่ าจะ
ดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีอธิบายรายละเอียดให้ได้รับ
ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 



๑๐ 

 

นายอุดร เพ็งอร่าม 
นายกเทศมนตรี 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2566  จะจัดขึ้นในวันที่  13 และ 14 
มกราคม  2566  โดยวันที่ 13 มกราคม จะจัดที่โรงเรียนบ้านรางจิก และ เข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านห้วยตลุงครับ  
-    วันที่  13 มกราคม  2566  จัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านห้วยตลุง โดย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาร่วมกันนำอาหารไปเลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียน และให้
ผู้บริหารและสมาชิกสภานำของขวัญมาคนละ 2 ชิ้น เพ่ือนำไปมอบให้เด็ก
นักเรยีนทั้ง 2 โรงเรียน 
-    วันที่  14 มกราคม  2566  จัดกิจกรรมวันเด็กที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  
11  ข้างครัวอนงค์  
      - ผู้บริหาร นำอาหารมา 1 อย่างและนำของขวัญมาคนละ 2 ชิ้น เพ่ือนำไป
มอบให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
      - สมาชิกสภาแต่ละเขต นำอาหารมาเขตละ 1 อย่างและนำของขวัญมาคน
ละ 2 ชิ้น เพ่ือนำไปมอบให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
    -   และให้สำนักปลัด, กองช่าง และ กองคลัง นำอาหารไป สำนัก/กอง ละ 1 
อย่างเพ่ือไปเลี้ยงเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอชี้แจงเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  

นายอภิวัฒน์ สุขเกษม 
ปลัดเทศบาล 

สืบเนื่องจากท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ผมไปประชุมที่อำเภอท่าม่วง 
เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของอำเภอท่าม่วง ซึ่งได้กำหนดช่วงคุมเข้มและการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  29 
ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน โดยมีหัวข้อรณรงค์ ชีวิตวิถี
ใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ  โดยสรุปคือ วันที่  29 ธันวาคม 2565 
ถึง วันที่  4 มกราคม 2566 จะมีการตั้งจุดตรวจ ซึ่งจุดตรวจหลักอยู่ในเขตพ้ืนที่
ตำบลหนองขาว และ หนองตากยา และจุดตรวจก็กระจายไปแต่ละตำบล และ
นายอำเภอท่านได้กำชับในที่ประชุมว่าจุดตรวจจะต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์  
โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทขอให้ฉลองกันที่บ้านและซื้อให้
เพียงพอ เพราะจะได้ไม่ต้องออกมานอกบ้าน ซึ่งนายอำเภอบอกว่าไม่มีการละ
เว้นใครใดๆทั้งสิ้นนะครับ และถ้ามีเหตุการณ์อันตรายใดๆ เกิดขึ้นนายอำเภอ
ท่านเปิดโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง และหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจุดตรวจ
แล้วไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ก็จะต้องมีการดำเนินการสอบสวน เพราะไม่มีการละ
เว้นใดๆ ครับ  
 
 
 
 



๑๑ 

 

นายอุดร เพ็งอร่าม 
นายกเทศมนตรี 

ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอีกเรื่องครับ ตอนนี้เทศบาลของเราโดนแจ้งความเรื่อง
การปักที่ทางเข้าออกของประชาชนหมู่ที่  6 บ้านนางสังเวียน  ธรรมขันธ์ ก็มี
ปัญหากันมานาน และใกล้จะจบโดยสั่งเปิดถนนแล้ว แต่ทีนี้มีข้อขัดแย้งกันตรง
ที่ว่าทางศาลเขาสั่งเปิดทาง แต่ไปวัดระยะกันแค่ 60 เมตร เจ้าของที่เขาเลยปิด
ทางไม่ให้ออก แต่ตอนนี้ผมได้มอบหมายให้ท่านปลัดไปดำเนินการแจ้งความเพ่ือ
ขออำนาจศาลในการเปิดถนน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นายเพ็ชร์ บุญรอด 
ประธานสภา 

ในที่ประชุมท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายเพ็ชร์ บุญรอด 

ประธานสภา 
ที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา  11.00  น. 
      

                    

(ลงชื่อ)............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

     (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                               ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภา  ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางนุช เอ่ียมเจริญ) 
 

 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์) 



๑๒ 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติที่ประชุมสมัย 
 

สามัญสมัยที่.........ครั้งที่.........ประจำปี .....................  เมื่อวนัที่............เดือน.......................พ.ศ. ...................... 
 
 

 

             (ลงชื่อ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 
 


